

# QUÝ VỊ CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG CAM KẾT SÁNG SUỐT NÀO QUA TINH THẦN CẦU NGUYỆN?

## BƯỚC 1.

Cám ơn Chúa và biết ơn nhiều hơn về những ân huệ nhận được. Cầu xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ quý vị trong những cam kết của mình để trở thành một người phục vụ trung tín trong năm nay.

## BƯỚC 2.

Tất cả đời sống, tài nguyên, tài năng và khả năng, tất cả những gì quý vị có và sẽ có đều là do Chúa ban. Viết ra một danh sách những gì quý vị sẽ cho trong năm nay. Bao nhiêu thời giờ? Quý vị sẽ nuôi dưỡng và cống hiến tài năng, khả năng, và những gì dư giả của quý vị như thế nào? Quý vị sẽ chia sẻ khả năng tài chánh của quý vị như thế nào?

## BƯỚC 3.

Qua cầu nguyện, tận tâm cam kết để thăng tiến như một người môn đệ và chia sẻ như một người phục vụ trung tín, qua mọi phương diện trong đời sống, đặc biệt là với giáo xứ của quý vị. Quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ theo đuổi sự cam kết này như thế nào?

## LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa đầy tình thương và nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con mọi ân huệ tốt đẹp. Chúng con biết tất cả những gì chúng con có đều là do Chúa ban, và chúng con xin cam kết làm người quản gia trung tín của mọi ân huệ này.

Lạy Chúa Giêsu, Người đã dạy chúng con cách yêu thương và lòng nhân hậu. Được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu thánh Chúa trong Phép Thánh Thể, chúng con xin cam kết một lần nữa sẽ sống như một phần thân thể của Chúa trên thế gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, Người hướng dẫn và thúc đẩy chúng con trong cuộc sống. Xin đổ đầy lòng trí chúng con sự khôn ngoan của Người. Xin ban sức mạnh để chúng con quyết tâm sống như những người được chúc phúc, được chọn, và được sai đi, để chúng con chia sẻ sứ mệnh của Chúa như những người quản gia trung tín.

Xin cho những gì chúng con nói và những gì chúng con làm đều làm sáng danh Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần

Amen.



[www.orangecatholicfoundation.org](http://www.orangecatholicfoundation.org)

## THEO CHÂN CHÚA GIÊSU. SỐNG ĐỜI MỤC VỤ

NGƯỜI MÔN ĐỆ TRƯỞNG THÀNH CÓ QUYẾT ĐỊNH CƯƠNG QUYẾT VÀ SÁNG SUỐT, THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH, LÀ THEO CHÂN CHÚA GIÊSU VỚI BẤT CỨ GIÁ NÀO. SỰ VỤ MỤC VỤ LÀ THỂ HIỆN TINH THẦN MÔN ĐỆ, SẴN SÀNG THAY ĐỔI NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA MÌNH VÀ THAY ĐỔI CÁCH SỐNG.

(SDR, 1: 3)

CUỐI TUẦN DÀNH CHO  
ƠN GỌI PHỤC VỤ  
GIÁO PHẬN ORANGE

## THEO CHÂN CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu gọi mỗi người chúng ta một cách kín đáo và thân mật. Đây không phải là một việc nhỏ. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tình yêu kiên vững của Thiên Chúa đối với nhân loại, và mời gọi chúng ta ấp ủ tình yêu này và làm cho mọi người nhận ra tình yêu này bằng lời nói và hành động của mình. Sống cuộc sống của người môn đệ, một người theo chân Chúa Giêsu, là thể hiện sứ mệnh của Chúa Kitô, lấy đời sống của Chúa Kitô làm đời sống của mình. Điều này có thể thực hiện được qua sức mạnh của Chúa Thánh Linh, trong khi chúng ta chia sẻ mọi ân huệ, Đức tin của chúng ta, mọi tài năng, thời giờ, mọi tài nguyên của chúng ta, tiền bạc, và sự có mặt với những người khác, nhất là những người cần đến chúng ta.

“NẾU CHÚNG TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU MANG LẠI Ý NGHĨA CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA, LÀM SAO TA CÓ THỂ BỎ QUA KHÔNG CHIA XẼ TÌNH YÊU ẤY VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC?” (NIỀM VUI PHÚC ÂM, 8).

— —  
ĐÂY LÀ Ý NGHĨA CỦA TÌNH THẦN PHỤC VỤ. ĐỂ LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ TRUNG TÍN LÀ TẬN TÂM CHĂM SÓC VÀ LO LẮNG, LÀ NUÔI DƯỠNG VÀ TẠO ĐƯỢC KẾT QUẢ QUA NHỮNG AN HUỆ CỦA CHÚA. ĐÓ LÀ MỘT CÁCH RẤT THỰC TẾ ĐỂ MANG ĐỨC TIN VÀO TRONG CUỘC SỐNG. LÀ NHỮNG MÔN ĐỆ, CHÚNG TA ĐƯỢC MỜI GỌI ĐI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT VÀ KIÊN TRÌ, THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG ĐỂ THEO CHÂN CHÚA GIÊSU TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO. (SDR, 1)

## SỐNG SỨ MỆNH

Chúa Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa, được ban tặng nhưng không cho những ai đón nhận. Đây là Tin Mừng, là Phúc âm của Chúa. Là những người môn đệ của Chúa, chúng ta ngày càng hiểu rằng Chúa Giêsu hiến thân trọn vẹn. Chúng ta không thể chỉ là những người đón nhận món quà cao cả này một cách thụ động! Người phục vụ trung tín ấp ủ và thể hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu: Đó là thi hành ý nguyện của Thiên Chúa, rao giảng Tin mừng Ôn Cứu Độ, chữa lành những người đau yếu bệnh tật, chăm sóc anh chị em mình, cống hiến đời sống - một cách trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã làm. (SDR, 14)

## GÂY ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG

Là những môn đệ sống sứ vụ bằng việc chia sẻ đời sống và mọi tài nguyên, ta có thể gây được ảnh hưởng sâu xa. Mỗi giây phút trong đời sống mang lại những cơ hội ta có thể làm thay đổi và cải thiện đời sống của người khác và làm vinh danh Chúa. Cuộc sống sứ vụ của quý vị có thể làm thay đổi và cải thiện cuộc sống của người khác như thế nào? Làm sao quý vị có thể gây được ảnh hưởng bằng cách chia sẻ sứ mệnh của Chúa Kitô để mang lại sự sống, ánh sáng, lòng nhân hậu, và bình an qua lời nói, hành động, việc phục vụ, và công tác mục vụ của quý vị?

— —  
“ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN. HÃY SOI ÁNH SÁNG TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ ĐỂ HỌ NHÌN THẤY NHỮNG VIỆC TỐT ĐẸP CỦA ANH EM MÀ NGỢI KHEN CHA CỦA ANH EM Ở TRÊN TRỜI.” (MT. 5: 14, 16).